

สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2008

ถึง ชาวบาไฮทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่ง

ผู้คนจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งรวมเอาความหลากหลายของครอบครัวแห่งมนุษยชาติทั้งหมดไว้ กำลังยุ่งอยู่กับการศึกษาพระวจนะอันสร้างสรรค้อยู่อย่างเป็นระบบในบรรยากาศที่ทั้งเอาใจจริงเอาใจและทำให้เบิกบานใจในเวลาเดียวกัน เมื่อพวกเขาพยายามที่จะนำเอาสิ่งที่ศึกษาไปใช้ด้วยการกระทำ การไตร่ตรอง และการปรึกษาหารือ ผลที่ได้ก็คือความหยั่งรู้ และพวกเขาก็เห็นว่าศักยภาพของตนเองในการรับใช้ศาสนานั้นเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับใหม่ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความปรารถนาที่อยู่ลึกที่สุดในหัวใจทุกดวง ในการติดต่อกับพระผู้สร้างของตนเอง พวกเขาจึงทำการปฏิบัติบูชาร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สัมผัสสัมผัสกับผู้อื่นในการอธิษฐาน ปลูกฝังความรู้สึกไหวตัวทางจิตวิญญาณ และหล่อหลอมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่โดดเด่นด้วยคุณลักษณะของการอุทิศ ขณะที่พวกเขาไปพบปะกันและกันที่บ้านและเยี่ยมเยียนคนในครอบครัว เพื่อนฝูง และคนที่รู้จักคุ้นเคย พวกเขาก็เข้าสู่การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญทางธรรม เพิ่มพูนความรู้ของตนเองในศาสนา แบ่งปันข่าวสารของพระบาฮา อุลลาห์ และต้อนรับผู้คนในจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่เข้ามาอยู่ร่วมกับพวกเขาในภารกิจทางธรรมอันทรงพลังยิ่ง ด้วยตระหนักในความปรารถนาของเด็กๆ ชาวโลกและความต้องการที่จะศึกษาทางจิตวิญญาณของเด็กๆ เหล่านี้ พวกเขาจึงขยายขอบข่ายความพยายามให้กว้างออกไปเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของเหล่าผู้เข้าร่วมศึกษาในชั้นเรียนต่างๆ ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของการดึงดูดสำหรับคนรุ่นเยาว์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของศาสนาในสังคม พวกเขาช่วยเหลือเยาวชนให้สามารถควบคุมวิถีผ่านช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งของชีวิตไปได้และกลับกลายเป็นผู้ได้รับการเสริมกำลังความสามารถ ให้มุ่งใช้พลังกำลังทั้งหลายของตนเพื่อความก้าวหน้าของอารยธรรม และด้วยความได้เปรียบของการมีทรัพยากรมนุษย์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์กว่าเดิม พวกเขาในจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็สามารถที่จะแสดงออกซึ่งความศรัทธาของตนผ่านทางกระแสของกิจกรรมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติทั้งในด้านจิตวิญญาณและด้านวัตถุ เหล่านี้คือภาพกว้างๆ ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเมื่อเราหยุดเพื่อสังเกตความเจริญก้าวหน้าของชุมชนบาไฮทั่วโลก ณ ช่วงเวลาของเทศกาลเรชวานในปีนี้

ในหลายๆ โอกาสที่เราได้ระบุว่าจุดมุ่งหมายของชุดแผนงานระดับโลกที่จะนำโลกบาไฮไปสู่การเฉลิมฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของยุคก่อร่างของศาสนาในปี ค.ศ.2021 (2564) นั้นจะบรรลุได้โดยความเจริญก้าวหน้าอย่างเด่นชัดในกิจกรรมและพัฒนาการต่างๆ ของศาสนิกชนแต่ละคน ของสถาบันทั้งหลาย และของชุมชน หลักฐานพยานของความสามารถที่เพิ่มขึ้นนั้นปรากฏชัดอยู่ทุกแห่งหน ณ เวลานี้

ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของเวลาที่จะเป็นหนึ่งในสี่ของศตวรรษแห่งความมานะพยายามที่มีจุดมุ่งเน้นและมีความเหนียวแน่น สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นของการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันและนำตื่นตื่นที่หลังไหลมาจากกรณีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนร่วมสามฝ่ายของแผนงาน สถาบันตั้งแต่ระดับประเทศลงไปถึงระดับท้องถิ่นมองเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าจะสร้างสภาวะที่จะนำไปสู่การแสดงออกของพลังกำลังทางจิตวิญญาณของศาสนิกชนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้อย่างไรบ้างเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของเป้าหมายที่มีร่วมกัน ชุมชนก็รับใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะสภาพแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันของความพยายามส่วนบุคคลกับการลงมือกระทำร่วมกันที่การฝึกอบรมเป็นสื่อทำให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุถึงความเจริญก้าวหน้า ความมีชีวิตชีวาที่ชุมชนแสดงให้เห็นและความสามัคคีกัน ณ จุดประสงค์ที่คอยกระตุ้นความพยายามทั้งหลายของชุมชนที่กำลังดึงดูดผู้คนจากทุกภูมิภาคเข้ามาสู่กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่กำลังขยายขนาดขึ้น โดยที่พวกเขาเหล่านี้ล้วนกระตือรือร้นที่จะอุทิศเวลาและพลังกำลังของตนเองเพื่อความผาสุกของมนุษยชาติ การที่ประตูของชุมชนเปิดกว้างออกยิ่งกว่าเดิมสำหรับจิตวิญญาณดวงใดก็ตามที่ตอบรับที่จะเข้ามาและรับการช่วยเหลือค้ำจุนจากการเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอูลลาห์นั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจน ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นพยานให้กับความมีประสิทธิภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วมสามฝ่ายของแผนงานได้ดีไปกว่าการมีความเร่งขึ้นอย่างฉับพลันของจังหวะของการสอนศาสนาที่เป็นที่ประจักษ์ได้ในปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการเข้าสู่ศาสนาของมวลชนนั้นมากอย่างมีนัยสำคัญอย่างแท้จริง

ภายในขอบข่ายของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี้ ความคิดริเริ่มส่วนบุคคลก็กำลังเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ ในสารฉบับก่อนๆ เราได้กล่าวถึงแรงกระตุ้นที่กระบวนการของการฝึกอบรมให้แก่การใช้ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล เพื่อนในทุกทวีปกำลังยุ่งอยู่กับการศึกษาพระธรรมลิขิตเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอนของการเรียนรู้ เพื่อจะนำเอาคำสอนไปประยุกต์ใช้กับการเจริญเติบโตของศาสนา เพื่อนจำนวนมากอย่างน่าทึ่งกำลังแบกรับความรับผิดชอบต่อความกระปรี้กระเปร่าทางจิตวิญญาณของชุมชนของตน พวกเขา กำลังปฏิบัติการใช้ทั้งหลายที่เหมาะสมแก่แบบแผนของการเจริญเติบโตที่ดี ในขณะที่พวกเขาเย็นหยัดอยู่ในสนามของการรับใช้ต่อศาสนาอย่างรักษาท่าทีของการเรียนรู้ ความกล้าหาญและความสุขุมรอบคอบของพวกเขา ความจดจ่อและความเฉียบแหลมของพวกเขา ความศรัทธาอย่างแรงกล้า และความระมัดระวัง ความมุ่งมั่นและความไว้วางใจในพระเจ้าได้มาประกอบกันเพื่อเสริมแรงซึ่งกันและกัน ในการนำเสนอข่าวสารของพระบาฮาอูลลาห์ของพวกเขาและในการอธิบายหลักความจริงต่างๆ ของข่าวสารนี้ พวกเขาได้ท่องถ้อยคำของท่านโฆกิ เอฟเฟนดิจนขึ้นใจว่าพวกเขาจะต้องไม่ลังเลใจหรือกล่าวอย่างอึกอัก พวกเขาจะต้องไม่ “เน้นย้ำหลักการทั้งหลายจนเกินควร” หรือ “ลดทอน” ความจริงที่พวกเขาสนับสนุน พวกเขาต้องไม่คลั่งไคล้หรือเสรีนิยมจนเกินควร ด้วยความสม่ำเสมอของพวกเขาในการสอนศาสนา พวกเขาได้เพิ่มความสามารถของตนเองในการตัดสินใจระดับการตอบรับของผู้ฟังนั้นทำให้พวกเขาจำเป็นต้อง “คอยระวังระวัง” หรือ “พูดอย่างกล้าหาญ” ต้อง “ลงมือกระทำอย่างรวดเร็ว” หรือ “ย้ายอยู่กับที่” ต้องใช้วิธี “โดยตรง” หรือ “โดยอ้อม”

สิ่งที่เราพบอยู่อย่างต่อเนื่องว่าเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจก็คือ การมีวินัยเป็นอย่างดีของความคิดริเริ่มส่วนบุคคล ชุมชนในทุกแห่งที่กำลังค่อยๆ ซึมซาบบทเรียนที่ได้มาจากการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และโครงร่างที่กำหนดขึ้นโดยแผนงานชุดปัจจุบันช่วยทำให้เกิดความเหนียวแน่นและความยืดหยุ่นของความพยายามทั้งหลายของเพื่อนศาสนิกชน แทนที่จะเป็นการขีดวงจำกัดให้แก่เพื่อนๆ โครงร่างดังกล่าวกลับช่วยให้พวกเขาสามารถหวนโอกาสต่างๆ ไปได้ สร้างความสัมพันธ์ และทำให้วิสัยทัศน์ของการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบนั้นเป็นจริงขึ้นมา หากจะกล่าวสั้นๆ ก็คือโครงร่างนี้ช่วยหล่อหลอมพลังในการดำเนินการต่างๆ ร่วมกันของพวกเขา

ในขณะที่เราลองสำรวจดูความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั่วโลก หัวใจของเราก็เต็มไปด้วยความรู้สึกชื่นชมมากเป็นพิเศษสำหรับเพื่อนศาสนิกชนในอิหร่าน ผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้สภาพการณ์ที่ยากลำบากที่สุด แต่กลับลุกขึ้นรับใช้ประเทศของตนอย่างกล้าหาญ และมุ่งใช้พลังกำลังของตนเองไปสู่การฟื้นฟูชีวิตให้แก่ประเทศ แม้ว่าหนทางที่เปิดออกให้แก่พวกเขาจะมีอยู่จำกัด และโดยที่การบริหารของศาสนาของพวกเขาถูกจำกัดอยู่ พวกเขาก็ได้เริ่มสอนให้เพื่อนร่วมชาติคุ้นเคยกับคำสอนของพระบาฮาอูลลาห์โดยสนทนาโดยตรงกับคนเหล่านั้นเกี่ยวกับข่าวสารที่ช่วยปลดเปลื้องความบาปของพระองค์ ไม่เพียงแต่พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากจิตวิญญาณผู้ได้รับการส่องสว่างทางธรรมตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเริ่มต้นทำเช่นนี้ แต่พวกเขายังได้รับการตอบรับอย่างมากมายเกินกว่าความเป็นไปได้ทั้งหลายที่พวกเขาจะสามารถจินตนาการได้

ศาสนิกชนทุกคนของพระบาฮาอูลลาห์ที่ตระหนักดีถึงพลังของการรวมตัวกันและการแตกสลายออกเป็นส่วนๆ ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับที่เพิ่มสูงขึ้นของการตอบรับต่อศาสนาในทุกส่วนของโลกกับข้อบกพร่องทั้งหลายของระบบต่างๆ ของโลก เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าระดับการตอบรับดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ความเจ็บปวดทรมานของมนุษยชาติยิ่งมากขึ้น ขออย่าให้มีความผิดพลาดใดๆ : การสร้างความสามารถที่กำลังเริ่มถูกขับเคลื่อนไปเพื่อตอบสนองต่อระดับการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นยังคงอยู่ในระยะเริ่มแรก ระดับของความต้องการของโลกที่กำลังสับสนวุ่นวายจะเป็นสิ่งที่ทดสอบความสามารถนี้ว่าถึงขีดจำกัดแล้วหรือไม่ในหลายปีข้างหน้า มนุษยชาติกำลังถูกกระหน่ำด้วยพลังแห่งการกดขี่ ไม่ว่าจะเป็พลังที่ถือกำเนิดมาจากเหวลึกของอคติทางศาสนาหรือจากจุดยอดของวัตถุนิยมที่กำลังแพร่หลาย ชาวบาไฮสามารถสังเกตเห็นสาเหตุต่างๆ ของความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้ พระบาฮาอูลลาห์ทรงถามว่า “จะมีการกดขี่ใดที่ร้ายกาจยิ่งกว่าการที่จิตวิญญาณผู้แสวงหาสัจธรรมและปรารถนาที่จะบรรลุความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ควรจะทราบเลยว่าตนจะไปแสวงหาสิ่งนี้ได้จากที่ใด และจากผู้ใด” ไม่มีเวลาที่จะสูญเสีย ความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นมาจากกิจกรรมและการพัฒนาของผู้มีส่วนร่วมสามฝ่ายในแผนงาน

พระอับดุลบาฮาเคยกล่าวสรรเสริญเกี่ยวกับ “เสียงร้องเรียกสองเสียง” ที่ร้องเรียกให้มี “ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง” ซึ่งสามารถได้ยินว่าดังมาจาก “ยอดสูงของความสุขของมนุษยชาติ” เสียงหนึ่งคือ

เสียงของ “อารยธรรม” ของ “ความเจริญก้าวหน้าของโลกวัตถุ” เสียงดังกล่าวประกอบด้วย “กฎ” “ระเบียบข้อบังคับ” “ศิลปะและวิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษยชาติพัฒนาขึ้น อีกเสียงหนึ่งคือ “การร้องเรียกที่ปลุกเร้าจิตวิญญาณของพระเจ้า” โดยที่ความสุขชั่วคราวอันรื่นรมย์ของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับเสียงนี้ พระอัครทูตบาฮาได้อธิบายว่า “เสียงร้องเรียกเสียงที่สองนี้มีรากฐานอยู่บนคำสอนและคำแนะนำของพระเจ้าเป็นนายและบนการตัดเดือและความรู้สึกเห็นแก่ผู้อื่นที่เป็นของอาณาจักรแห่งศีลธรรม ซึ่งเป็นเสมือนแสงสว่างที่เจิดจ้า ที่ให้แสงและความสว่างแก่ตะเกียงแห่งการดำรงอยู่อันแท้จริงของมนุษยชาติ พลังที่ทะลุทะลวงของเสียงร้องเรียกนี้คือพระวาระของพระเจ้า” ตราบเท่าที่ท่านยังคงตรากตรำงานหนักในกลุ่มชุมชนของท่าน ท่านก็จะถูกดึงดูดเข้าไปสู่วิถีชีวิตของสังคมรอบๆ ตัวท่าน และท่านจะถูกทำลายให้ขยายกระบวนการของการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ท่านกำลังเอาใจใส่เป็นอิสระอยู่ให้สามารถครอบคลุมขอบข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ ของความพยายามของมนุษย์ ในวิถีทางที่ท่านเลือก วิธิดำเนินการและเครื่องมือที่ท่านใช้ ท่านจำเป็นจะต้องบรรลุถึงระดับของความสอดคล้องซึ่งกันและกันในระดับเดียวกันกับที่เป็นลักษณะสำคัญของแบบแผนการเจริญเติบโตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน

การรักษาความยั่งยืนของการเติบโตในกลุ่มชุมชนแห่งแล้วแห่งเล่าไว้ได้หรือไม่จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นลักษณะเด่นของการรับใช้ของท่านต่อประชาชนชาวโลก ความคิดเห็นและการกระทำของท่านต้องเป็นอิสระอย่างยิ่งจากอคติแม้เพียงน้อยนิด ไม่ว่าจะเป็นอคติทางเชื้อชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ ประเทศ เผ่าพันธุ์ ชนชั้น หรือวัฒนธรรม จนถึงขั้นที่คนแปลกหน้ามองเห็นว่าท่านเป็นเพื่อนที่เต็มไปด้วยความรัก ระดับมาตรฐานของความดีเลิศของท่านต้องสูง และการดำเนินชีวิตของท่านต้องบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นที่อิทธิพลทางศีลธรรมที่ท่านแสดงออกมาสามารถซึมซาบเข้าไปในความตระหนักของชุมชนในวงกว้าง เพียงแต่ท่านแสดงให้เห็นถึงความประพฤติที่เที่ยงธรรมในระดับเดียวกันกับที่คำสอนของศาสนาเรียกร้องให้ทุกจิตวิญญาณมี ท่านก็จะสามารถต่อสู้กับรูปแบบนาาชนิดของการทุจริตที่คอยกัดกินอวัยวะภายในที่สำคัญของสังคมอยู่ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรืออย่างที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เพียงแต่ท่านจะสังเกตเห็นเกียรติและความประเสริฐภายในในมนุษย์ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับความมั่งคั่งหรือความยากจน ท่านก็จะสามารถเป็นผู้สนับสนุนความยุติธรรมได้ และหากกระบวนการบริหารของสถาบันของท่านได้รับการควบคุมโดยหลักการของการปรึกษาหารือของบาไฮแล้ว มนุษยชาติจำนวนมากมายก็จะสามารถเข้ามาหลบภัยในชุมชนบาไฮได้

ในขณะที่ท่านรีบรุดไปข้างหน้า ขอให้ท่านมั่นใจว่าเหล่าเทพเทวัญเบื้องบนจะจัดขบวนมาและเตรียมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแก่ท่าน การอธิษฐานอย่างต่อเนื่องของเราจะรายล้อมท่านไว้

(ลงนาม) สภายุติธรรมแห่งสากล